
 
 

 

 

Aðalfundur Skógfræðingafélags Íslands haldinn á Hallormsstað 25. mars 2025 beinir 

þeirri ábendingu til sveitarstjórna í landinu að græn svæði í þéttbýli eru mikilvæg fyrir 

lýðheilsu fólks og vill jafnframt minna á mikilvægi þess að sveitarfélög nýti sér 

sérþekkingu skógfræðinga til að styðja við uppbyggingu grænna svæða í þéttbýli. 

Skógfræðingafélag Íslands lýsir sig hér með tilbúið til að ræða við og fræða 

sveitarstjórnir og þá sem fara með umhverfismál hjá sveitarfélögum um uppbyggingu 

og umhirðu skógarsvæða í og við þéttbýli íbúum til heilla. 

 


